



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ลงชน

ฉบับประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

คอลัมน์

หน้า ๑ ต่อหน้า ๑๔

มศว จัดค่าย ศิลปะวันเด็ก

อ.นาแก้วเลย

ผศ.อำนาจ เป็นสหาย คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรฯ จัดศิลปะวันเด็กที่ ร.ร.นาแก้วฯ จ.เลย 7-9 ม.ค. 48 (อ่านต่อหน้า 14)

มศว.จัดค่ายศิลปะวันเด็ก

ผศ.อำนาจ เป็นสหาย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และประธานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่าในวันที่ 7-9 มกราคม 2548 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดค่ายศิลปะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2548 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดที่ศูนย์ศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย โดยร่วมกับโรงเรียนนาแก้ววิทยาคมเทศบาลตำบลนาแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชนในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้านศิลปะวัฒนธรรมส่วนท้องถิ่น และยังเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้นิสิตได้ออกไปร่วมกิจกรรมการศึกษาในส่วนท้องถิ่นมากกว่าการจัดกิจกรรมรั้วของวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในภูมิภาคให้มีโอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันกับสังคมเมืองที่มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นทุนการเรียนรู้การศึกษายู่แล้วอย่างมากมายมหาศาล แต่การนำกิจกรรมศิลปะออกสู่สังคมภูมิภาคในท้องถิ่นห่างไกล จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทางความคิดร่วมกันระหว่างสังคมการศึกษาในเมืองกับสังคมการศึกษาในชนบท ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดการพัฒนาที่ตีร่วมกันในมุมมองของศิลปะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตามการเดินทางไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ประมาณ 60 คนและคณะอาจารย์ประมาณ 10 ท่าน ในโอกาสที่จัดกิจกรรมศิลปะครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนนาแก้ววิทยา โรงเรียน ดชด ในเขตพื้นที่อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน และอาจมีเยาวชนจากฝั่งบ้านเหมืองแพร์ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการเดินทางไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิจัย มศว.นาแก้ว ของนิสิตศิลปกรรมศาสตร์ จะเดินทางจากมศว อโศกมนตรี ถึงจังหวัดพิษณุโลก แวะนมัสการพระพุทธชินราช และเดินทางสู่จังหวัดอุดรดิตถ์เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่มศว.ตรอนและวิถีชีวิตบ้านน้ำอ้อ บ้านวังปรากฏบ้านทองแสนขัน ศูนย์ชมบ้านชาติตระการ บ้านร่มเกล้า บ้านเหล่ากอกทก โรงเรียน ดชด.บ้านนาปอ บ้านแสงภา และชมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำเหือง และเข้าสู่ที่พักที่ศูนย์ศึกษาวิจัย มศว.นาแก้ว อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย